



คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,080

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 6 มิถุนายน 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6342

หน้า: 11 (ซ้าย)

Col.Inch: 31.60 Ad Value: 34,128

PRValue (x3): 102,384

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รพ.พระอาจารย์ฝั้นผลิตกัญชา 18 มิ.ย.

รพ.พระอาจารย์ฝั้นผลิตกัญชา 18 มิ.ย.

● จากกรณีที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย โดยมีแหล่งปลูกทั้ง 4 ภูมิภาค ภาคเหนือ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มี จ.ลำปาง เป็นแหล่งปลูกและผลิตกัญชาสดส่งมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.) เด่นชัย จ.แพร่ ภาคอีสาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ ปลูกและผลิตกัญชาสดให้ รพ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ปลูกและผลิตกัญชาสด ให้รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร ภาคกลาง สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี ปลูกและผลิตกัญชาสด ให้รพ.ดอนตูม จ.นครปฐม และศูนย์พันธุกรรมวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ปลูกและผลิตกัญชาสด ส่งให้กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร และภาคใต้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี แหล่งปลูกและผลิตกัญชา

สดให้ รพ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

ล่าสุด (5 มิ.ย.) นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์

รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ พิจารณาการยื่นขออนุญาตปลูกและผลิตกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์แผนไทย รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร ในวันที่ 14 มิถุนายนนี้ หากได้รับอนุญาตก็จะดำเนินการผลิตจากกัญชาแห้งที่โรงพยาบาลมีการแจ้งครอบครองไว้ 20 กิโลกรัม ได้ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เช่นเดียวกับ มทร.อีสาน และ มก. จ.สกลนคร ที่หากได้รับอนุญาตจะเพาะกล้าปลูกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์แผนไทยในวันเดียวกัน

สำหรับแผนการปลูกและผลิตกัญชามาใช้ทางการแพทย์แผนไทย ภาคเหนือ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ.แพร่ คาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในราวเดือนตุลาคม 2562 โดยรอกัญชาสดจากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง 2,000 กิโลกรัม ภาคกลาง รพ.ดอนตูม จ.นครปฐม ยื่นขอรับกัญชาของกลางจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 150 กิโลกรัม หากได้รับการจัดสรรจะเริ่มผลิตได้ในเดือนสิงหาคมนี้ และรอการปลูกจากสำนักงานสภาเกษตรกร จังหวัดกาญจนบุรี อีก 1,000 กิโลกรัม ที่คาดว่าจะได้ผลผลิตกัญชา

สดในเดือนตุลาคม เช่นเดียวกับ รพ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี จะได้รับ 1,000 กิโลกรัม

ภาคอีสาน โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น นอกจากมีกัญชาแห้งที่ขอนแก่นนโรทัยกรรมแล้ว ได้ยื่นขอของกลางจากป.ป.ส. 200 กิโลกรัม และจะได้รับกัญชาสดจาก มทร.อีสาน 2,000 กิโลกรัม และ มก.สกลนคร 1,000 กิโลกรัมด้วย รพ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ยื่นขอกัญชาของกลางจากป.ป.ส. 100 กิโลกรัม และได้รับกัญชาสดจากการปลูกของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ 1,000 กิโลกรัม จะเริ่มผลิตได้ในเดือนสิงหาคมนี้ และภาคใต้ รพ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี จะเริ่มผลิตได้ในเดือนตุลาคม โดยได้รับกัญชาสดจากการปลูกของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2,000 กิโลกรัม

“การอบรมแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้านเป็นผู้สั่งใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยวันที่ 2 พร้อมกัน 13 เขตสุขภาพทั่วประเทศ มีผู้ผ่านเกณฑ์การอบรม 2,800 คน จะส่งรายชื่อไปขึ้นทะเบียนกับ ออย. โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการเริ่มผลิตกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ซึ่งปัจจุบันอนุญาต 16 ตำรับได้” นพ.ปราโมทย์กล่าว